

Một chương trình mới cho phép người lao động ở Oregon được nghỉ phép có hưởng lương cho một số thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời ảnh hưởng đến gia đình, sức khỏe và sự an toàn của chúng ta.

Những người kinh doanh tự do có được hưởng bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) không?

Những người kiếm được thu nhập từ việc kinh doanh tự do, bao gồm các nhà thầu độc lập, có thể chọn tham gia vào chương trình nghỉ phép có lương bằng cách đăng ký bảo hiểm và trả các khoản đóng góp. Họ không được hưởng bảo hiểm nếu họ không đăng ký.

Tôi có được coi là kinh doanh tự do không nếu tôi là chủ thương nghiệp?

Điều đó phụ thuộc vào cách bạn có thu nhập cho chính mình. Nếu bạn nhận được lợi nhuận từ công việc kinh doanh và bạn báo cáo là thu nhập kinh doanh tự do trên khai báo thuế của bạn, thì bạn là kinh doanh tự do và có thể chọn tham gia vào chương trình nghỉ phép có lương. Nếu bạn là một nhân viên trong doanh nghiệp của bạn và được trả công và có phiếu lương mà bạn báo cáo trên W2, thì bạn là một nhân viên được hưởng Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).

Nếu tôi muốn được hưởng Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon), khi nào tôi có thể đăng ký? Những người kinh doanh tự do có thể đăng ký vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Các yêu cầu đối với bảo hiểm tự nguyện là gì?

Để được hưởng Nghỉ phép có lương Oregon, người kinh doanh tự do phải:

- \$** Kiếm được ít nhất \$1,000 đô la hoặc hơn với thu nhập chịu thuế từ việc kinh doanh tự do ở năm dương lịch trước đó
- \$** Hoàn tất phiếu tự nguyện
- \$** Cung cấp bản sao tờ khai thuế hiện thị thu nhập kinh doanh tự do của họ
- \$** Đồng ý trả các khoản đóng góp trong thời hạn ba năm và cung cấp thông tin bổ sung theo yêu cầu của Nghỉ phép có lương Oregon

Người kinh doanh tự do phải trả bao nhiêu cho các khoản đóng góp?

Những người kinh doanh tự do sẽ trả các khoản đóng góp hàng quý. Tỷ lệ đóng góp cho năm 2023 vào bảo hiểm cho người kinh doanh tự do là 0.6% thu nhập chịu thuế, tối đa là \$132,900 đô la thu nhập. Ví dụ, một người kiếm được \$60,000 đô la một năm trong thu nhập kinh doanh tự do sẽ trả không quá \$90 đô la mỗi quý cho các khoản đóng góp.

Phúc lợi được cung cấp bởi Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bao gồm những gì?

Bảo hiểm cung cấp 12 tuần nghỉ phép có lương mỗi năm, cộng thêm hai tuần nghỉ phép liên quan đến thai kỳ. Đa số nhân viên sẽ nhận được 100% tiền lương thay thế. Số tiền trợ cấp được trả dựa trên thu nhập trung bình của bạn trong năm trước đó. Trợ cấp hàng tuần tối thiểu hiện tại sẽ là khoảng \$61 đô la, và trợ cấp hàng tuần tối đa sẽ là khoảng \$1,469 đô la. Khoản trợ cấp cao nhất và thấp nhất sẽ dựa trên mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang sẽ được cập nhật hằng năm vào ngày 1 tháng 7.

Những phúc lợi cho người kinh doanh tự do có giống như cho người lao động không?

Có. Thông tin thêm về quyền lợi của Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) đang có [trên mạng](#).

Khi nào thì phúc lợi bắt đầu? Các phúc lợi của Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bắt đầu vào tháng 9 ngày 3 năm 2023.

Liệu người kinh doanh tự do nhận được phúc lợi ngay lập tức?

Những người kinh doanh tự do đăng ký Nghỉ Phép Có Lương Oregon đủ điều kiện để nhận toàn bộ số tiền phúc lợi của họ sau khi đóng các khoản đóng góp trong một năm. Họ sẽ nhận số tiền phúc lợi có giảm trừ nếu họ trả các khoản đóng góp ít hơn một năm. Trong hầu hết các trường hợp, cá nhân phải có bảo hiểm trong ít nhất một phần tư để đủ điều kiện nhận phúc lợi. Ví dụ: để đủ điều kiện nhận trợ cấp một phần vào tháng 9 năm 2023, người kinh doanh tự do cần phải đăng ký vào cuối tháng 6 năm 2023 và đóng góp dựa trên thu nhập ít nhất \$1,000 đô la từ lúc họ đăng ký đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Các yêu cầu đối với một người kinh doanh tự do đã đăng ký bảo hiểm là gì?

Những người kinh doanh tự do đăng ký bảo hiểm nghỉ phép có lương phải:

- \$ Thanh toán các khoản đóng góp mỗi quý;
- \$ Báo cáo thu nhập của họ và cung cấp bản sao tờ khai thuế của họ trước ngày 30 tháng 4 hằng năm.

Cam kết về bảo hiểm Nghỉ phép có lương là bao lâu?

Một người kinh doanh tự do đăng ký bảo hiểm nghỉ phép có lương phải đồng ý đóng góp trong ba năm hoặc lâu hơn.

Bảo hiểm tự nguyện có thể bị hủy bỏ không?

Trong vòng ba năm đầu, người kinh doanh tự do có thể hủy bỏ Nghỉ phép có lương của họ nếu họ không còn kinh doanh tự do nữa hoặc đã nộp đơn phá sản. Sau ba năm bảo hiểm, họ có thể hủy bảo hiểm bất cứ lúc nào.

Liệu một người kinh doanh tự do và làm việc cho người khác vẫn có thể đăng ký bảo hiểm?

Có. Đối với thu nhập từ kinh doanh tự do, người đó sẽ tự trả các khoản đóng góp. Đối với công việc thường ngày của họ, người sử dụng lao động sẽ khấu trừ các khoản đóng góp từ bảng lương của họ. Sau đó, nếu họ cần nghỉ phép có lương, số tiền trợ cấp sẽ được dựa trên cả thu nhập kinh doanh tự do và tiền lương của họ.